

ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ...

(Tiếp theo trang 1)

phụ trách để kịp thời tham mưu cho tỉnh và xử lý công việc. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cần nắm bắt tình hình thực tiễn ở các địa phương và các ngành được phân công để phát hiện, kịp thời xử lý những yếu tố mới nảy sinh. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị cũng đã nghe Sở Công Thương báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Đây được xác định là quy hoạch phát triển tổng thể ngành thương mại của tỉnh, do vậy, mục đích của quy hoạch tập trung phân tích, đánh giá thực trạng phát triển thương mại của tỉnh giai đoạn 2011 - 2016; xác định những lợi thế và thách thức cho sự phát triển thương mại của tỉnh và xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển thương mại đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Việc quy hoạch này nhằm phát triển ngành thương mại hiện đại, văn minh, có khả năng thu hút và phát triển hàng hóa trong vùng với mục tiêu đưa giá trị tăng thêm ngành thương mại tiếp thu từ 8 - 9%/năm giai đoạn 2016 - 2020 và tăng trên 9%/năm giai đoạn 2021 - 2025, chiếm tỷ trọng từ 8 - 9% trong GRDP toàn tỉnh vào năm 2020 và khoảng 10 - 11% vào năm 2025.

Sau khi nghe các đại biểu đóng góp ý kiến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa hoàn chỉnh quy hoạch. Đồng thời, thống nhất các đánh giá về thực trạng, mục tiêu và 5 định hướng phát triển thương mại trong tương lai. Đồng chí yêu cầu ngoài việc quy hoạch phải bảo đảm tính hiện đại, tiện lợi thì đơn vị chủ trì cần lưu ý việc huy động nguồn lực xã hội để xây dựng hạ tầng thương mại trong thời gian tới.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

sử dụng nước sạch mới đạt 5,1% do trước đó Công ty dừng hoạt động một thời gian do vướng mắc trong vấn đề chuyển giao pháp nhân trong nội bộ. Sau khi các cổ đông mới tiếp nhận Công ty, Công ty đã đưa nhà máy nước hoạt động trở lại; đồng thời, tiếp tục thực hiện các hạng mục của dự án cấp nước. Đến nay Công ty đã hoàn thiện hệ thống đường ống dịch vụ ở 90 thôn trong tổng số 125 thôn của 17 xã, các thôn còn lại hiện đang tiến hành thi công. Hiện Công ty đang nỗ lực đến ngày 31/12/2017 sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống mạng cấp nước đồng thời duy trì cấp nước ổn định, liên tục cho nhân dân; đầu tư thêm hơn 4.000 hộ dân đăng ký, đấu nối, sử dụng nước sạch.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ nguyên nhân các xã có hệ thống đường ống hoàn thiện mà tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch thấp, thậm chí có xã, có thôn chưa tổ chức đấu nối được hồ nào. Từ

đó thảo luận, đề xuất các giải pháp để vận động người dân đấu nối, sử dụng nước sạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp khắc phục những tồn tại trước đây, tích cực triển khai, hoàn thiện toàn bộ hệ thống cấp nước đến các thôn. Xây dựng lịch làm việc cụ thể với các xã về việc triển khai đấu nối tới các hộ dân. Chuẩn bị tài liệu công khai chất lượng nước theo quy định của tỉnh. Bảo đảm chất lượng nước cung cấp cho người dân. Tất cả đường ống lắp chung với đường ống thoát nước phải có biện pháp xử lý. Khẩn trương hoàn trả mặt đường giao thông cho người dân. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu có chính sách ưu đãi đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn như kéo dài thời gian đóng kinh phí đấu nối ban đầu. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND

tỉnh chia sẻ khó khăn, vướng mắc của những địa phương do doanh nghiệp dừng hoạt động một thời gian dài, ảnh hưởng đến tâm lý của người dân. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã cũng chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp để cùng phối hợp vận động nhân dân đấu nối, sử dụng nước sạch; quyết tâm trước tết Nguyên đán đạt chỉ tiêu 65% hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch (đối với các xã hoàn thành đường ống); phấn đấu kết thúc năm 2018 tỷ lệ hộ dân đấu nối, sử dụng nước sạch đạt 80% theo quy định của tỉnh.

Huyện ủy, UBND huyện Hưng Hà phân công các đồng chí lãnh đạo huyện xuống các xã trực tiếp kiểm tra, giải quyết, tháo gỡ khó khăn hiện nay. Chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện công khai các tài liệu liên quan đến chất lượng nước với người dân. Giao trách nhiệm cho các đoàn thể: nông dân, cựu chiến binh, phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đấu nối, sử dụng nước sạch. Chủ động phối hợp với doanh nghiệp giải quyết các vấn đề đặt ra hiện nay.

THÔNG BÁO

Tuyển chọn các chức vụ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý

Thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Quyết định số 1599-QĐ/TU, ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 13/12/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo tuyển chọn các chức vụ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý như sau:

- I- Các chức danh tuyển chọn: 1) Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phụ trách lĩnh vực xây dựng và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; 2) Phó Giám đốc Sở Công Thương (01 vị trí); 3) Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách lĩnh vực văn hóa;

- 4) Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình (01 vị trí);

II- Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển Là cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch và cán bộ, công chức, viên chức được quy hoạch các chức vụ tương đương trở lên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được phê duyệt năm 2017, đã dự kỳ thi viết kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2017, đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển được quy định tại Điều 10, Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1599-QĐ/TU, ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiêu chuẩn chức vụ cán bộ quy định tại Quyết định số 1496-QĐ/TU, ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Cán bộ, công chức, viên chức đăng ký dự tuyển nộp 03 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 11, Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1599-QĐ/TU, ngày 30/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

4. Thời gian đăng ký, nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 18/12/2017 đến ngày 22/12/2017 (trong giờ làm việc).

5. Địa điểm đăng ký, nộp hồ sơ dự tuyển

- Cán bộ, công chức, viên chức trong nguồn quy hoạch chức vụ cần tuyển và quy hoạch tương đương trở lên, đang công tác tại đơn vị có vị trí chức vụ cần tuyển nộp hồ sơ tại đơn vị.

- Cán bộ, công chức, viên chức là nguồn quy hoạch chức vụ cần tuyển và quy hoạch tương đương trở lên ngoài đơn vị, nộp hồ sơ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Hồ sơ do người dự tuyển nộp trực tiếp, không gửi qua đường bưu điện hoặc nhờ người khác nộp thay.

Đơn vị có vị trí chức vụ cần tuyển tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tổng hợp và nộp danh sách kèm theo hồ sơ đủ điều kiện về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trước ngày 26/12/2017.

Thông báo này được công bố trên Cổng thông tin điện tử Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị có vị trí chức vụ cần tuyển. Lãnh đạo địa phương, đơn vị có cán bộ được quy hoạch các vị trí chức danh trên thông báo đến cán bộ trong nguồn quy hoạch biết, triển khai thực hiện.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Điện thoại 0227.3743.797 và 0227.3730.607.

THÔNG BÁO

MỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA THI TUYỂN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC DỰ ÁN XÂY DỰNG TÒA NHÀ VĂN PHÒNG LÀM VIỆC VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (ThaiBinh Seed) có kế hoạch đầu tư dự án xây dựng tòa nhà văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp tại số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp. - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình. - Địa điểm xây dựng: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. - Diện tích đất: 2.224,3m². - Mục tiêu của dự án: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, tổ chức hội nghị, thuê văn phòng; Đầu tư kinh doanh phát triển sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, hàng tiêu dùng thiết yếu khác; Giới thiệu, quảng bá các loại hàng hóa khác. - Quy mô dự án: Xây dựng 1 nhà 15 tầng. - Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2018 đến năm 2019. - Tổng vốn đầu tư: 195.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ đồng chẵn)

- Kế hoạch nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình và vốn vay ngân hàng.

ThaiBinh Seed trân trọng thông báo:

- 1. Mời tất cả các đơn vị tư vấn thiết kế có đủ năng lực, kinh nghiệm đăng ký tham gia thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình dự án "Đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và dịch vụ thương mại tổng hợp". 2. Thời gian đăng ký từ 7h30' ngày 1/12/2017 kết thúc trước 16h30' ngày 20/12/2017, vào giờ hành chính. - Đơn vị nhận đăng ký: Phòng quản lý dự án thuộc ThaiBinh Seed. - Địa chỉ: Số 36, phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. *Lưu ý: - Các vấn đề cần giải đáp xin liên hệ qua số điện thoại ông Đào Xuân Báu: 0912.176.742 - Người đến đăng ký phải có giấy giới thiệu của đại diện theo pháp luật của đơn vị và nộp kèm theo 1 bộ hồ sơ năng lực, kinh nghiệm trong đó chứng minh đủ điều kiện lập thiết kế công trình dân dụng, cấp II theo quy định của pháp luật.

Nghệ thuật tác chiến phòng không - không quân rút ra từ chiến dịch phòng không tháng 12/1972

(qand.vn) 45 năm trước, tháng 12/1972, Mỹ đã tiến hành cuộc tập kích đường không chủ yếu bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 vào các mục tiêu quân sự trên miền Bắc nước ta nhằm cứu vãn thất bại trên chiến trường Việt Nam...

Trong 12 ngày đêm, lực lượng phòng không - không quân (PK-KQ) và toàn dân ta, với sự mưu trí, sáng tạo đã làm nên chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B-52 (có 16 B-52 rơi tại chỗ), bắt sống nhiều phi công Mỹ. Những thế chịu đựng nổi trước những tổn thất, Tổng thống Mỹ Nixon buộc phải tuyên bố ngừng cuộc tập kích. Cùng với thắng lợi to lớn đạt được trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân và dân ta, chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng là đòn chiến lược, có ý nghĩa quyết định buộc Mỹ phải chấp nhận ký Hiệp định Paris năm 1973, rút hết quân về nước, lập lại hòa bình ở Việt Nam.



Trung đoàn Không quân 921 chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội, tháng 12/1972.

Ảnh tư liệu

Chiến dịch phòng không tháng 12/1972 đã để lại nhiều bài học vô cùng quý giá cho các lực lượng vũ trang, trong đó có những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật tác chiến của bộ đội PK-KQ. Cụ thể là:

Thứ nhất, thường xuyên nghiên cứu nắm chắc địch để giành thế chủ động đánh thắng địch là điều kiện tiên quyết.

Ngày từ giữa năm 1966, thực hiện chỉ thị của Bác Hồ "Máy bay B-52 Mỹ đã ném bom miền Bắc, phải tìm ra cách đánh cho được B-52. Nhiệm vụ này Bác giao cho các chi PK-KQ" và theo lệnh của Bộ Tổng tư lệnh, Quân chủng PK-KQ đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị PK-KQ vào chiến đấu ở chiến trường Khu IV để bảo vệ tuyến giao thông chiến lược và có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là nghiên cứu cách đánh máy bay B-52. Lực lượng không quân sau nhiều lần rút kinh nghiệm, các phi công ta đã phát hiện được mục tiêu trong nhiều, tổng hợp được quy luật hoạt động của B-52, xây dựng phương án tác chiến, nghiên cứu cách đánh và huấn luyện cho một số phi công chuyên đánh B-52.

Tháng 10/1972, Quân chủng tổ chức Hội nghị bàn về cách đánh B-52. Các binh chủng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án đánh B-52. Tiếp đó, Quân chủng đã xây dựng kế hoạch tác chiến bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng được Bộ Tổng tham mưu phê duyệt. Nghiên cứu nắm chắc địch nên ngay đêm mở đầu chiến dịch, lực lượng ra-đa phòng không đã dự báo chính xác đường bay B-52 vào đánh Hà Nội, báo động kịp thời cho lực lượng PK-KQ sẵn sàng đánh địch. Quá trình tác chiến, nắm chắc âm mưu thủ đoạn của địch nên các lực lượng chiến dịch đã kiên quyết tập trung bảo vệ khu vực mục tiêu chủ yếu, tập trung đánh đối

lục chủ yếu. Vì vậy, các lực lượng hỏa lực đã kịp thời đánh địch, bắn rơi tại chỗ máy bay B-52. Như vậy, gần 5 năm trước khi diễn ra chiến dịch, ta đã chủ động trong công tác nghiên cứu, nắm vững quy luật hoạt động của địch trên không, từng bước nghiên cứu và hoàn thiện cách đánh, không bị bất ngờ cả về chiến lược, chiến dịch và chiến thuật. Đây chính là nhân tố quyết định để giành thế chủ động, đánh thắng cuộc tập kích đường không chiến lược của địch.

Thứ hai, tạo lập thế trận chiến dịch vững chắc, hiểm hóc, chuyển hóa linh hoạt, kết hợp với phá thế địch.

Trong chiến dịch, lực lượng PK-KQ đã xây dựng thế trận vững chắc, hiểm hóc, tập trung đánh máy bay B-52. Thế trận của chiến dịch lấy lực lượng tên lửa phòng không (TLPK) làm nòng cốt, tập trung đánh đối tượng chủ yếu là máy bay B-52, bố trí bảo đảm đánh địch tập trung, từ xa đến gần, đánh địch cả khi bay vào và bay ra. Lực lượng không quân đánh địch từ xa, phá vỡ đội hình tiến công của địch. Lực lượng pháo phòng không đánh máy bay chiến thuật, bảo vệ đội hình của TLPK, bảo vệ sân bay. Quá trình tác chiến chiến dịch, thế trận của lực lượng PK-KQ luôn giữ được sự ổn định vững chắc, bảo đảm vòng trong luôn có lực lượng đủ mạnh, đánh máy bay ném bom chiến lược từ nhiều hướng, tập trung hỏa lực đánh. Thế trận chiến dịch được tạo ra đã liên kết được sức mạnh của các lực lượng tham gia, tạo nên sự hiểm hóc của thế trận chiến dịch. Mặc dù địch sử dụng rất nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng đều bị vô hiệu hóa. Các lực lượng hỏa lực tên lửa phòng không, pháo phòng không, không quân tiềm

kích đều phát huy sức mạnh bắn rơi B-52.

Trong quá trình tác chiến, thế trận chiến dịch được chủ động chuyển hóa, đối phó kịp thời với mọi âm mưu, thủ đoạn của địch. Lực lượng PK-KQ bảo vệ Hà Nội vẫn tiếp tục được củng cố, bổ sung thêm lực lượng bảo vệ mục tiêu chủ yếu. Những ngày đầu của chiến dịch, hỏa lực tên lửa phòng không trên hướng Đông Bắc Hà Nội còn mỏng nên ta đã điều chỉnh lực lượng ở Hải Phòng về làm nhiệm vụ đánh địch vòng ngoài bảo vệ Hà Nội. Lực lượng pháo phòng không được tăng cường, bảo vệ TLPK. Sau đợt đầu, đạn tên lửa cũng kịp thời bảo đảm cho các đơn vị hỏa lực. Lực lượng không quân ta ở động rả các sân bay vòng ngoài, tạo nên yếu tố bất ngờ, bắn rơi máy bay B-52. Chính từ sự chuyển hóa thế trận linh hoạt, kịp thời trong tác chiến đã củng cố, hoàn chỉnh thế trận, bảo vệ mục tiêu chủ yếu ngày càng vững chắc, đánh thắng địch.

Thứ ba, xác định đúng khu vực tác chiến, đối tượng tác chiến chủ yếu. Xác định khu vực tác chiến chủ yếu là yếu tố cơ bản nhất để lập thế trận chiến dịch phòng không, là nghệ thuật tác chiến, thế trận của lực lượng PK-KQ luôn giữ được sự ổn định vững chắc, bảo đảm vòng trong luôn có lực lượng đủ mạnh, đánh máy bay ném bom chiến lược từ nhiều hướng, tập trung hỏa lực đánh. Thế trận chiến dịch được tạo ra đã liên kết được sức mạnh của các lực lượng tham gia, tạo nên sự hiểm hóc của thế trận chiến dịch. Mặc dù địch sử dụng rất nhiều thủ đoạn khác nhau nhưng đều bị vô hiệu hóa. Các lực lượng hỏa lực tên lửa phòng không, pháo phòng không, không quân tiềm

hội nghị Paris. Chính vì vậy, ta đã có điều kiện tập trung được lực lượng không quân để bảo vệ khu vực mục tiêu chủ yếu. Tư tưởng chỉ đạo tác chiến chiến dịch đã xác định đối tượng tác chiến chủ yếu là máy bay B-52 và phải bắn rơi tại chỗ, bắt sống giặc lái. Máy bay B-52 là "át chủ bài" của lực lượng chiến lược Mỹ, được sử dụng trong những mục đích chiến lược. Vì vậy, chỉ có bắn rơi B-52 và bắt sống giặc lái mới có thể đập tan được ý đồ của Mỹ. Khi B-52 bị bắn rơi và bắt sống nhiều, địch mới chịu từ bỏ ý định dùng sức ép quân sự đối với ta. Vì vậy, chọn B-52 là đối tượng tác chiến chủ yếu của chiến dịch là nghệ thuật chọn "tử huyệt" của địch để đánh. Thực tế cho thấy, với số lượng B-52 bị bắn rơi quá lớn, Mỹ đã buộc phải chấm dứt tập kích và chịu thất bại.

Thứ tư, tổ chức, sử dụng và bố trí lực lượng hợp lý, tập trung lực lượng chủ yếu trên các hướng chủ yếu để đánh B-52.

Tổ chức lực lượng PK-KQ trong chiến dịch có sự kết hợp với lực lượng phòng không của các quân khu và của bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, bảo đảm đánh địch trên suốt đường bay, mọi hướng, mọi độ cao, đánh các đối tượng, bảo vệ các mục tiêu chủ yếu, kết hợp vây bắt giặc lái. Lực lượng chủ yếu được sử dụng để đánh máy bay B-52 là TLPK. Lực lượng TLPK cũng chỉ được sử dụng để đánh B-52, các lực lượng khác phải cùng tham gia đánh địch, tạo điều kiện cho TLPK đánh B-52.

Lực lượng không quân được sử dụng đánh địch vòng ngoài, phá vỡ đội hình tiến công của địch, tạo điều kiện để TLPK đánh địch. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng với cách đánh mưu trí, sáng tạo trong phát